

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp triển khai GPMB tiểu dự án Đường giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc Dự án BIIG2

Ngày 03/9/2020, đồng chí Lê Đức Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp về triển khai GPMB tiểu dự án Đường giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu kinh tế Đông Nam thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị” (gọi tắt là tiểu dự án đường kết nối thuộc dự án BIIG2). Tham dự cuộc họp gồm có: Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án BIIG2 (theo Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND huyện).

Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng GPMB tiểu dự án báo cáo về tình hình triển khai công tác GPMB; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Đức Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Dự án BIIG2 đi qua 02 huyện Hải Lăng và Triệu Phong với diện tích sử dụng đất khoảng 37,8 ha, trong đó đoạn qua địa bàn huyện Hải Lăng gồm 04 xã Hải Ba, Hải An, Hải Quế, Hải Dương với chiều dài 36,28 km. Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp các hồ sơ liên quan và bàn giao mặt bằng tim mốc của tiểu dự án tại hiện trường cho huyện Hải Lăng. Để triển khai công tác GPMB tiểu dự án đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định pháp luật, UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Về cơ chế quản lý hợp phần GPMB thuộc dự án BIIG2 theo quy định về quản lý đầu tư công

Giao đồng chí Trương Nhất Linh, PCT Hội đồng GPMB tiểu dự án chủ trì, phối hợp với Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện nghiên cứu quy định pháp luật đầu tư công, tham mưu UBND huyện thành lập Ban quản lý dự án để quản lý hợp phần GPMB của Dự án BIIG2 theo quy định, hoàn thành chậm nhất ngày 25/9/2020.

2. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Giao PCT Hội đồng GPMB tiểu dự án phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án, gồm các gói thầu: Khảo sát, thiết kế, lập dự toán chi phí cấm cọc GPMB; Thi công cấm cọc GPMB, trích lục đo đạc, lập bản đồ quy chủ thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đầu thầu.

3. Về kế hoạch tổ chức cắm cọc, đo vẽ và bồi thường GPMB

Giao PCT Hội đồng GPMB tiểu dự án chỉ đạo, xây dựng lại Kế hoạch thực hiện từng phần công việc hợp lý, theo dạng bảng biểu có đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, mốc thời gian hoàn thành, gửi các thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc, UBND các xã phối hợp triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND các xã trong vùng dự án thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản, chủ trương liên quan của dự án đến người dân, giải thích cho người dân hiểu về tầm quan trọng của dự án, vận động người dân chấp thuận phương án đền bù, bồi thường, hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cắm cọc GPMB, đo đạc, quy chủ thu hồi đất để đảm bảo quy chủ đúng đối tượng, diện tích, loại đất; cử cán bộ tham gia tích cực cùng với Tổ giúp việc Hội đồng GPMB trong khâu kiểm đếm tài sản của người dân bị ảnh hưởng đảm bảo tính chính xác, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB. Thực hiện công tác giám sát đầu tư cộng đồng thường xuyên, đảm bảo quy định.

Giao Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng GPMB tiểu dự án quản lý chặt chẽ, theo đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật về đầu tư công, về bồi thường, GPMB; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã triển khai công tác GPMB đúng tiến độ, kế hoạch đề ra và hiệu quả dự án.

Giao các phòng chuyên môn của huyện ưu tiên, tập trung thẩm định, giải quyết các hồ sơ liên quan do Hội đồng GPMB tiểu dự án trình để đảm bảo công tác GPMB đúng tiến độ yêu cầu.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Sở KH&ĐT (bc);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên HĐ&TGV theo QĐ 1198/QĐ-UBND;
- UBND các xã: Hải An, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương;
- CVP, PVP, TH;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG VĂN PHÒNG



Lê Anh Sơn